

Số 03/TB-CĐGD

Thanh Hà, ngày 12 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Kính gửi : Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện chương trình công tác tháng 3, Kế hoạch số 03/KH-CĐGD ngày 10/01/2014 về việc Giao lưu: Mâm cơm dinh dưỡng, Hướng dẫn số 04/HD-CĐGD ngày 17/02/2014 về Hoạt động kỷ niệm 104 ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Thanh Hà. Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo từ Công đoàn các cơ sở đã thu được những kết quả cụ thể như sau:

1. 100% các Công đoàn cơ sở tổ chức tốt việc tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, vai trò của phụ nữ trong gia đình và trong xã hội, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hiệu quả.

2. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, đoàn viên tích cực tham gia hội giảng, đạt kết quả cao trong kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh tiêu biểu là đồng chí: Nguyễn Thị Đào Chủ tịch Công đoàn trường TH Phương Hoàng, Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch Công đoàn trường TH Hồng Lạc, Nguyễn Tiến Vịnh Giáo viên trường TH Tiên Tiến, Phạm Thị Dung trường MN Tiên Tiến 1 đạt giải Nhì, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hương trường MN Thị trấn Thanh Hà đạt giải Ba.

3. CĐGD phối hợp với Phòng GD&ĐT chỉ đạo 100% các CĐCS trường học thành lập đội (theo đơn vị xã, thị trấn) tham gia Giao lưu “Mâm cơm dinh dưỡng” trong CBGV, NV năm 2014. Sau khi tổ chức điểm tại khu Hà Tây, đã triển khai ở 3 khu còn lại. Thông qua Giao lưu, Ban tổ chức đánh giá cao sự khéo léo, tài năng sáng tạo của cán bộ đoàn viên nữ các trường, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nâng cao kiến thức cho nữ CBGV, NV trong việc chăm sóc sức khỏe và xây dựng gia đình hạnh phúc với bữa ăn: “Ngon, sạch, an toàn, đủ dinh dưỡng với giá thành hạ”. Ngoài ra còn giúp cho CBGV, NV trong ngành có điều kiện giao lưu gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về dinh dưỡng, về vệ sinh an toàn thực phẩm và nữ công gia chánh. Qua đó nâng cao kỹ năng tổ chức các nội dung hoạt động trong đội ngũ cán bộ CĐCS, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình đối với công tác vận động nữ CBGV, NV trong tình hình mới, góp phần xây dựng gia đình nhà Giáo văn hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả Giao lưu, Công đoàn Giáo dục huyện đã trao 4 giải A cho Công đoàn trường MN, TH, THCS:

Thanh Hải, Việt Hồng, Thị trấn Thanh Hà, Hợp Đức; 8 giải B, 13 giải C cho các đội.

Sau khi tổ chức thành công ở khu, nhiều đơn vị tổ chức giao lưu tại trường đạt kết quả tốt nhân dịp ngày QTPN 8 - 3, như MN: Cẩm Chế, Thanh Sơn, Thanh Lang, TH Thanh Sơn, TH Hợp Đức; THCS: Thanh Xá, Thanh An, Cẩm Chế, Phượng Hoàng, Thanh Khê, Tân An....

4. Một số Công đoàn trường phối hợp với chuyên môn tổ chức gặp mặt đầu rằm nhân dịp 8/3, như MN: Tân Việt, Hồng Lạc; TH: Thanh An, Cẩm Chế, Thanh Lang; THCS: Tân Việt, Việt Hồng.

Công đoàn trường TH Thanh Hải phối hợp với chuyên môn tổ chức Giao lưu gặp mặt Đầu rằm vào ngày 8-3 với nhiều nội dung thiết thực, sáng tạo, tạo không khí vui vẻ phấn khởi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt đã thành lập được Ban liên lạc của Hội, tự nguyện xây dựng quỹ là 9.800.000đ để phục vụ cho hoạt động của hội và 1 phần trăm lo cho phong trào giáo dục của nhà trường.

Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức cho đầu - rằm của cơ quan gặp mặt, du xuân tạo không khí vui vẻ phấn khởi.

5. Một số công đoàn tổ chức tọa đàm, hội thảo những nội dung thiết thực với chủ đề ngày 8-3, như Công đoàn cơ quan Phòng GD&ĐT; MN: Cẩm Chế, Thanh Hải; TH Tân Việt, TH Quyết Thắng; THCS: Quyết Thắng, Trường Thành.... Công đoàn trường TH Tiên Tiến tọa đàm với nội dung Văn hóa ứng xử của Nhà giáo. Công đoàn trường TH Thanh Khê, THCS Thị trấn Thanh Hà tổ chức giao lưu dưới hình thức Hái hoa dân chủ với đề tài liên quan đến Vai trò của người Phụ nữ trong gia đình và xã hội. Công đoàn trường MN Quyết Thắng tổ chức tọa đàm trao đổi: "Học tập kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lí và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Công đoàn trường MN: Thanh Lang, Thanh An, Thanh Khê tuyên truyền những quy định riêng đối với lao động nữ. Công đoàn trường MN Liên Mạc hội thảo: Phụ nữ với phong trào thi đua Hai tốt.

6. Công đoàn trường THCS: Thanh Thủy, Thanh Hải, Thanh tổ chức Sơ kết phong trào Giới việc trường - Đám việc nhà trong nữ Cán bộ, giáo viên, người lao động. Công đoàn trường TH Liên Mạc, Thanh An... tặng quà cho các Gia đình Nhà giáo tiêu biểu.

7. Một số cán bộ đoàn viên Công đoàn trường đã cùng với chi hội phụ nữ xã tham gia Thi cán bộ hội giỏi, giao lưu văn nghệ, như MN: Thanh Thủy, Trường Thành...

8. Một số trường tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, cắm hoa với chủ đề 8-3, như MN: Phượng Hoàng, Việt Hồng, Thanh Thủy, Thanh Xuân, Thanh Hồng, Hợp Đức, Tiên Tiến 2; TH: Thanh Hồng, Tân Việt; THCS Thanh Hồng...

9. Một số hoạt động khác: Hoạt động TDTT trong nữ cán bộ, giáo viên người lao động cũng diễn ra sôi nổi, đồng chí Đỗ Thị Ngân Chủ tịch Công đoàn trường TH Thanh Xuân tham gia thi đấu cử tạ do Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tổ chức đạt Huy chương Vàng. Công đoàn các trường: MN Thanh An, MN Thanh Bình, TH thị trấn Thanh Hà, THCS Thanh Lang ... phối hợp với chuyên môn tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm vào dịp kỷ niệm ngày QTPN 8-3. Công đoàn trường làm tốt công tác thăm hỏi, động viên kịp thời nữ cán bộ, giáo viên, lao động ốm đau, sinh con, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động chào mừng ngày QTPN 8-3, Công đoàn đã được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên, sự phối hợp của chuyên môn đồng cấp, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của các cán bộ đoàn viên. Đặc biệt là BGH, BCH Công đoàn các trường TH Tân An, MN Thị trấn Thanh Hà, MN Liên Mạc, THCS Thanh Hồng đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để cho buổi giao lưu “Mâm cơm dinh dưỡng” trong CB,GV-NV năm 2014 của các đơn vị thành công tốt đẹp.

Trên đây là một số kết quả cụ thể trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1974 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng của CDGD huyện và CDCS trực thuộc. Đề nghị BCH CDCS tiếp tục làm tốt công tác động viên nữ đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và các hoạt động chung của toàn ngành, của CDGD huyện, của nhà trường; tạo sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết giữa CB,GV-NV. Đặc biệt là đề cao giá trị, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời kì mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Nơi nhận

- LLDL huyện (để báo cáo);
- PGD&ĐT (để phối hợp);
- Như kính gửi;
- Lưu: CĐ.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Diễm